
 
 

-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสูง 

สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
วัน ศุกร์ ที่ 15 ตุลำคม ๒๕๖๔ เวลำ 09.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสูง 
.......................................................... 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางแพงศรี   ค าหารพล ประธานสภาฯ แพงศรี   ค าหารพล 
๒ นายอ าพัน  ภูชมศรี รองประธานสภาฯ อ าพัน  ภูชมศรี 
๓ นายบุญสิน  ภูครองนา สท.เขต ๑ บุญสิน  ภูครองนา 
๔ นายสมพร  นันทะสา สท.เขต ๑ สมพร  นันทะสา 
๕ นายชยุต  ศรีกิตติลาภ สท.เขต ๑ ชยุต  ศรีกิตติลาภ 
๖ นายอนันนต์  พิชัยช่วง สท.เขต ๒ อนันนต์  พิชัยช่วง 
๗ นางสาวอลิสา  ภูเด่นผา สท.เขต ๑ อลิสา  ภูเด่นผา 
๘ นายบุญเทียม  ภูกองไชย สท.เขต ๒ บุญเทียม  ภูกองไชย 
๙ นายสราวุธ  ไชยสีหา สท.เขต ๑ สราวุธ  ไชยสีหา 

๑๐ นายบุญมาก  ภูยาทิพย์ สท.เขต ๑ บุญมาก  ภูยาทิพย์ 
๑๑ นางสาวสุดารัตน์  ดอนกายะ สท.เขต ๒ สุดารัตน์  ดอนกายะ 
๑๒ นางรัสณี  นามบ้านเหล่า สท.เขต ๒ รัสณี  นามบ้านเหล่า 
13 นายสุภัทร  เพ่ิมสิน เลขานุการสภาฯ สุภัทร  เพ่ิมสิน 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

- - - - 
- - - - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายเตียง  ภูพลผัน นายกเทศมนตรี เตียง  ภูพลผัน 
๒ นายศิริชัย  ศรีคราม รองนายกเทศมนตรี ศิริชัย  ศรีคราม 
๓ นายสมพงค์  ภูชมศรี รองนายกเทศมนตรี สมพงค์  ภูชมศรี 
๔ นายสุริญา  ภูครองทุ่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี สุริญา  ภูครองทุ่ง 
๕ นายบรรจง  หงสี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี บรรจง  หงสี 
๖ นางสาวประครอง  สาระฆัง ปลัดเทศบาลต าบลโนนสูง ประครอง  สาระฆัง 
7 นางกุหลาบ  ภูอ่าง ผู้อ านวยการกองการศึกษา กุหลาบ  ภูอ่าง 
8 นางเดือนฉาย  ภูจ าปา ผู้อ านวยการกองคลัง เดือนฉาย  ภูจ าปา 
9 นางสุจิตรา  สาระฆัง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม สุจิตรา  สาระฆัง 

๑0 นางสุรัฐฎิญา  บุดดารักษ์ หัวหน้าส านักปลัด สุรัฐฎิญา  บุดดารักษ์ 
๑1 นางสาวธีรกานต์ แสงพระจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ธีรกานต์ แสงพระจันทร์ 

    
    

 
เริ่มประชุม         เวลา 09.30 น. 
                       เมื่อฝ่ายสภาเทศบาลต าบลโนนสูง ได้ตรวจสอบลายมือชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสูง ผู้มา 
                       ประชุมเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการได้เรียนเชิญ นางแพงศรี  ค าหารพล ประธานสภา 
                       เทศบาลต าบลโนนสูง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ 
                       ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                        - ไม่มี 
ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสูง  
                        ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 สิงหาคม  
                       ๒๕๖๔ 
นำงแพงศรี ค ำหำรพล – เชญิท่านเลขาสภาเทศบาลอ่านรายงานการประชุมคะ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยสุภัทร  เพิ่มสิน  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
รองปลัดฯ            แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราวต้อง 
                        ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุม 
                        ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิก 
                        สภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจสอบดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่น 
                        รับรองรายงานการประชุมนั้น 
                             การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
                        ข้อ ๓๔ เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นลงชื่อใน 
                        รายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน 
                              ส าหรับรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 สิงหาคม  
                       ๒๕๖๔ เชญิท่านสมาชิกฯได้ตรวจดูและท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม   
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นำงแพงศรี ค ำหำรพล – มีท่านใดที่จะเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะ  ถ้าไม่มีดิฉันขอมติรับรองรายงานการ 
ประธำนสภำเทศบำล  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 สิงหาคม ขอมติคะขอเชิญยกมือคะ 
                           โดยมีมติรับรอง ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ที่ประชุม             รับทรำบ   
ระเบียบวำระท่ี ๓  เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวำระท่ี ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี) 
ระเบียบวำระท่ี ๕  เรื่องที่เสนอใหม่ 
                       ๕.๑ ญัตตกิารประมูลขายไม้ที่บ่อทิ้งขยะของเทศบาลต าบลโนนสูง 
นำงแพงศรี ค ำหำรพล – ขอเชิญท่านนายก คะ 
ประธำนสภำเทศบำล   
นำยเตียง ภูพลผัน  -กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเตียง  
นำยกเทศมนตรี    ภูพลผัน นายกเทศมนตรีต าบลโนนสูง ขอยื่นญัตติการประมูลขายไม้ที่บ่อทิ้งขยะของเทศบาล                  
                        ต าบลโนนสูง เพื่อขุดเปิดบ่อทิ้งขยะใหม่ 
                        - หลักกำรเพ่ือให้มีที่ท้ิงขยะเพียงพอต่อปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้น เทศบาลต าบลโนนสูงมีความจ าเป็น  
                        ที่จะขุดบ่อขยะใหม่พ้ืนที่จ านวน 2 ไร่ 
                        - เหตุผล เนื่องจากบ่อทิ้งขยะเก่าของเทศบาลต าบลโนนสูงขยะเต็มพ้ืนที่บ่อขยะและไม่สามารถที่ 
                       จะน าขยะไปทิ้งได้อีกจึงต้องฝังกลบบ่อขยะเดิมนั้น เรื่องเดิมเทศบาลต าบลโนนสูงมีท่ีในการทิ้ง 
                       ขยะทั้งหมดจ านวน 26 ไร่เศษ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลโนนสูงเอง และได้ท าการฝังกลบ 
                       ขยะไปแล้วจ านวน 14 ไร่ คงเหลือพ้ืนที่ป่าไม้อีก จ านวน 12 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่มีต้นไม้ใหญ่เป็น 
                       จ านวนมาก เรื่องใหม่ เทศบาลต าบลโนนสูงมีความจ าเป็นที่จะขุดบ่อทิ้งขยะเพ่ิมต่อจากท่ีเดิม  
                       เนื่องจากบ่อท้ิงขยะมีปริมาณขยะเต็มพ้ืนที่แล้ว ส าหรับบ่อขยะที่จะขุดใหม่มีพ้ืนที่จ านวนทั้งหมด  
                       2 ไร่ และจะท าการประมูลขายไม้ในบริเวณบ่อขยะที่จะท าการขุดใหม่ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง ไม้ยูคา  
                       และไม้รวมข้ึนหนาแน่น เพ่ือจะท าการเปิดทางท่ีจะขุดบ่อทิ้งขยะใหม่ เพื่อให้สามารถน าขยะเข้าไป 
                       ทิ้งได้ จึงขอให้โปรดเสนอต่อที่สภาเทศบาลต าบลโนนสูง เพื่อพิจารณาต่อไปครับ 
นำงแพงศรี ค ำหำรพล – ขอบคุณท่านนายก คะ มีท่านใดจะซักถามหรือสอบถามอะไรไหมคะ  เชิญท่าน 
ประธำนสภำเทศบำล  บุญมาก ภูยาทิพย์ 
นำยบุญมำก ภูยำทิพย์   - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายบุญมาก ภูยาทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมำชิกสภำ         เขต 1 ผมยากจะสอบถามท่านประธานสภาฯว่าพ้ืนที่ๆเราจะประมูลขายไม้ที่ว่าเป็นจ านวน 
                       2 ไร่ เฉพาะที่บริเวณทางทิศเหนือของบ่อขยะเดิมใช่ตรงนั้นหรือไม่ครับ 
นำงแพงศรี ค ำหำรพล – เชญิท่านนายก คะ 
ประธำนสภำเทศบำล   
นำยเตียง ภูพลผัน  -กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่เราจะขายไม้ 
นำยกเทศมนตรี    จ านวน 2 ไร่นี้ บริเวณทางทิศเหนือของบ่อขยะเดิมซึ่งทางพวกผมได้พาช่างจากกองช่างไปดูแล้ว 
                        พร้อมคณะผู้บริหาร และท่านปลัด ว่าจ านวน 2 ไร่ ซึ่งก็จะมีต้นไม้ยูคาเป็นส่วนมาก  ไม้ที่จะท า 
                        ประโยชน์ได้ไม่ค่อยมี มีแต่ไม้ยูคาเป็นจ านวน 2 ไร่ ที่จะท าการประมูลขาย ขอบคุณครับ   
นำงแพงศรี ค ำหำรพล – มีท่านใดจะซักถามอีกไหม คะ เชิญท่านบุญมาก ภูยาทิพย์ 
ประธำนสภำเทศบำล   
นำยบุญมำก ภูยำทิพย์   - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายบุญมาก ภูยาทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมำชิกสภำ         ขออนุญาตถามต่อนะครับว่า ทางกองช่าง ต้องการขอไม่ยูคาไว้ 3 ต้น เพื่อเลื่อยท าศาลาที่จะ 
                        ไปสร้างส านักงานเทศบาลแห่งใหม่ตรงนั้นยังเหมือนเดิมไหมครับ 
นำยเตียง ภูพลผัน  -กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก็คงจะเหมือนเดิม 
นำยกเทศมนตรี    เพราะเขาต้องการที่จะไปใช้ท าสิ่งที่ต้องใช้ร่วมกัน คงไม่มีปัญหา 
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นำงแพงศรี ค ำหำรพล – มีท่านใดสังสัยอีกไหมคะ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติรับรองญัตติการประมูลขายไม้ที่บ่อทิ้งขยะของ 
ประธำนสภำเทศบำล  เทศบาลต าบลโนนสูง ขอมติที่ประชุมคะ 

 
ที่ประชุม              โดยมีมติเห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 1 คน 
นำงแพงศรี ค ำหำรพล - สรปุได้ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับการประมูลขายไม้ที่บ่อทิ้งขยะของเทศบาลต าบล
ประธำนสภำเทศบำล  โนนสงู 
 
ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
นำงแพงศรี ค ำหำรพล – มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรมของสภาฯและกิจกรรมอ่ืนๆ ขอเชิญ 
ประธำนสภำเทศบำล  เสนอได้คะ  เชิญท่านนายกคะ 
นำยเตียง ภูพลผัน  -กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องอ่ืนๆ ผมมีเรื่อง 
นำยกเทศมนตรี    จะชี้แจงสืบเนื่องเราจะย้ายเทศบาลไปอยู่ที่แห่งใหม่ผมอยากให้สมาชิกสภาไปดูแปลนของอาคาร 
                      ใหม่ที่เทศบาลต าบลดอนโมง  อ าเภอภูเรือ จังหวัดขอนแก่น ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 
                      เวลารถออกเดินทาง 8.30 น. ที่ส านักงานเทศบาลต าบลโนนสูง ผมอยากจะเชิญทางท่านผู้บริหาร  
                      ท่านสมาชกิสภา และเจ้าหน้าที่ด้วย ผมก็ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ ท่านใดจะไปเชิญลงชื่อใน 
                      วันนี้นะครับ 
นำงแพงศรี ค ำหำรพล- มีท่านใดจะซักถามอีกไหม คะ เชิญท่านบุญมาก ภูยาทิพย์ 
ประธำนสภำเทศบำล   
นำยบุญมำก ภูยำทิพย์–กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมเห็นด้วยที่จะ 
สมำชิกสภำ       ไปดูแบบแปลนของการสร้างส านักงานเทศบาลแห่งใหม่ ท่านประธานครับผมมีเรื่องจะสอบถามคือ 
                      เกี่ยวกับประปาของบ้านโนนสูงทั้ง 4 หมู่บ้าน รู้สึกว่าจะมีปัญหาไม่กี่วันก็ขุ่น ไม่ก่ีวันก็ใส ไม่ทราบ    
                      ว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ส าหรับประปานั้นเพียงพอไหม เช่นสารส้ม เป็นต้น เจ้าหน้าที่ได้ท าการ 
                      บ ารุงรักษาให้ดีหรือว่าไม่ใส่ใจ ขอเรียนถามเพียงเท่านี้ครับ 
นำงแพงศรี ค ำหำรพล – ขอบคุณทา่นบุญมาก  คะ   เชิญท่านรองศิริชัย ศรีคราม คะ 
นำยศิริชัย ศรีครำม –กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สาเหตุประปา 
รองนำยก          บ้านโนนสูงทั้ง 4 หมู่บ้านมีปัญหา สาเหตุที่ขุ่นเหลืองมากเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนท าให้น้ าที่ 
                      ใชผ้ลิตน้ าประปาหนองสองห้องขุ่น ระบบที่เราใช้ปัจจุบันใช้ระบบตกตะกอนไหลเวียน โดยการใช้ 
                       สารส้มลงสู่บ่อตกตะกอนจึงสูบน้ าแจกจ่ายให้ประชาชนใช้  ปัจจุบันประปาบ้านโนนสูงทั้ง 4  
                       หมู่บ้าน มีประชาชนใช้มาก จึงท าให้การใช้น้ าที่ผ่านมาหยดลงสารส้มปกติรอให้น้ าตกตะกอน 
                       เสียก่อนจึงจะกระจายให้กับประชาชนใช้ท าให้ไม่เพียงพอต่อการใช้ของประชาชน แนวทางแก้ไข 
                       เพ่ิมแหล่งผลิตน้ าประปา เพิ่มซับเมิร์สสูบน้ าในหมู่ที่ 8 เพื่อผลิตน้ าประปาให้เพ่ิมข้ึนเพ่ือน าน้ ามา 
                       ใช้บ้านโนนสูง  ให้เจ้าหน้าที่ล้างบ่อที่ตกตะกอนทุกๆ 2 เดือน ตรวจสอบปริมาณสารส้มให้พร้อม 
                       ใช้ตลอดเวลา และเปาทรายอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ขอบคุณครับ 
นำงแพงศรี ค ำหำรพล – มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรมของสภาฯและกิจกรรมอ่ืนๆ ขอเชิญ 
ประธำนสภำเทศบำล  เสนอได้คะ  ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดการประชุมครั้งนี้คะ 
ปิดประชุม            เวลา 13.30 น. 
 
                                             (ลงชื่อ)    สุภัทร  เพ่ิมสิน     ผู้บันทึกการประชุม 
                                                      (นายสุภัทร  เพ่ิมสิน) 
                                                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโนนสูง 
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รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมเมื่อ 
วันที่     25     เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564 

 
ลงชื่อ  บุญสิน  ภูครองนา   กรรมการ                             ลงชื่อ           สราวุธ  ไชยสีหา        กรรมการ 
       (นายบุญสิน  ภูครองนา)                                                   (นายสราวธุ  ไชยสีหา) 
 
ลงชื่อ         อลิสา  ภูเด่นผา    กรรมการ                              ลงชื่อ    สุดารัตน์  ดอนกายะ       กรรมการ 
       (นางสาวอลิสา  ภูเด่นผา)                                                 (นางสาวสุดารัตน์  ดอนกายะ) 
 
ลงชื่อ   บุญเทียม  ภูกองไชย     กรรมการ                             ลงชื่อ   อนันต์ พิชัยชว่ง             กรรมการ 
       (นายบุญเทียม  ภูกองไชย)                                                    (นายอนันต์ พิชัยช่วง) 
 
                                         ลงชื่อ   บุญมาก  ภูยาทิพย์      ประธานกรรมการ                                                                                                             
                                                  (นายบุญมาก  ภูยาทิพย์) 
 
ได้มีการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
สภาเทศบาลต าบลโนนสูงแล้ว  เห็นว่าถูกต้องทุกประการแล้วลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
                                                          
                                                                   
                                                                 ลงชือ่     แพงศรี   ค าหารพล         ประธานสภาฯ                                                                                                             
                                                                           (นางแพงศรี   ค าหารพล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


